

Bà* Ơi,

Bà Ơi, bà ngưng cái giọng chát khét vừa nói vừa nghiêng, vừa mắt long sòng sọc trên mạng, cũng là từ thiện cho muôn dân đấy ạ! Tưởng cư dân mạng bình yên được vài năm sau khi ai kia đi T30 **, và khi trở lại, ai kia sẽ ăn năn hối cải với những sai phạm cũ, nhưng không, tiếp tục nhảy múa, khoe mẽ, chửi bới bằng cái giọng chát khét, nanh nọc.

Hứa không bao giờ “live” nữa vì “ở trên đỉnh cao” (chẳng biết đỉnh cao gì, giàu thì chưa nằm trong top tỷ phú, làm từ thiện thì có làm nhưng làm đến đâu khoe và kể lể đến đâu – nhưng thôi, cứ cho là “trên đỉnh cao” đi), nhưng rồi như mọi lần, hứa xong lại chứng nào tật nấy. Hình như đã nghiệm khen bản thân, khoe nhiều tiền nhiều kim cương và sung sướng vì được khen, được khoe – thì sẽ không bao giờ bỏ được cái tật đó. Cái tệ hại là, sau cái khen, cái khoe ấy, làm “sống lại” một bộ phận công chúng hiếu kỳ, ngưỡng mộ vì “cô nhiều tiền, cô làm từ thiện, cô nhiều kim cương, cô lo cho người dân”, tưởng đã biết sợ luật pháp khi cô đi, thì nay cô về, chúng tiếp tục xả rác bẩn trên môi trường mạng xã hội bằng những ngôn ngữ bẩn thỉu.

Hình như, bộ phận này, cũng như “cô”, không sợ luật an ninh mạng nói riêng, và luật pháp nói chung. Có lẽ, ai kia đã hoang tưởng rằng bộ phận này là “dân” và những kẻ này cũng nghĩ mình là “đại diện cho dân”, nên tiếp tục ăn càn nói rõ, cái miệng leo lẻo chửi bới, chụp mũ. Chẳng có cái dân nào vô lối, vô giống, vô pháp vô thiên như thế cả. Dân mình, người Việt mình cơ bản cũng hiền lành, chất phác, đức độ, chứ đâu ra cái giống ấy? Một người dân đảng hoàng tử tể là người dân biết tôn trọng luật pháp, biết phải biết trái, biết sai biết đúng. Đảng này, cóc cần biết, chỉ cần tung hô bằng việc đi chửi bới cay nghiệt và nanh nọc với những ai có thể mang lại sự nổi tiếng và sự ca tụng cho bản thân mình. Đến cả những ông chân đất đầu trần ăn xin nhân thế như **ông Minh Tuệ cũng không tha**. Sau đó thì lười không xương, tiếp tục nhiều đường lắt léo.

Giờ nhìn cái mặt rất ác, đôi mắt long sòng sọc, cái miệng nanh nọc nói thì nhiều mà liếc với nghiêng còn nhiều hơn, trong cái giọng chát khét, thực sự bị ám ảnh, dựng cả tóc gáy. Làm ơn, không ăn năn hối cải thì cứ việc, luật pháp sẽ phân định nhưng bớt gây sợ cho cộng đồng mạng được không? Có thể làm ơn làm phước, trả lại bình yên cho muôn dân trên cõi mạng này được không?

Ừ, làm từ thiện nhiều, xin được ghi nhận nhưng im lặng dùm, cũng là một cách từ thiện, một cách tạo phước báu đấy. Công đức vô lượng!

Hoàng Nguyên Vũ

* Nguyễn Phương Hằng, CEO Tỷ Phú mới được thả

** Trại Giam T30 tại Củ Chi